



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับประจำวันที 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2550 หน้า 12

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูก็ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

พันธะระบบ"แอดมิชชันส์"ต้องเป็นธรรม-เสมอภาค
14 ตุลาคม 2550 20:43 น.

ถนนสาย"แอดมิชชันส์" ยังต้องฝ่าฟันอุปสรรคอีกมาก เมื่อ "อนุกรรมการสิทธิการศึกษาและพัฒนา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ"

มีมติเอกฉันท์ให้ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรม.ปลาย(จีแพ็กซ์) รวมกับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรม.ปลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (จีพีเอ) ถึง30% ทั้งที่มาตรฐานโรงเรียนไม่เท่ากัน และเด็กม.6 ป่วยไข้ไม่สามารถไปสอบผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ซึ่งทปอ.ให้ใช้ผลสอบโอเน็ตครั้งแรกครั้งเดียวสมัครแอดมิชชันส์

ในมุมมอง "รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธ์" รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.บูรพา (มบ.) กล่าวว่า การให้เกรดแต่ละโรงเรียนไม่เท่ากัน เด็กในโรงเรียนต่างจังหวัดจะได้เปรียบเด็กโรงเรียนในเมืองหลวง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) กำลังหาวิธีดูว่าโรงเรียนไหนให้เกรดเพ้อบ้าง อย่างรอบคอบ พิจารณาทั้งในแง่บวกและแง่ลบ แต่ขณะนี้ยังไม่ลงตัว ซึ่งมบ.รับนิสิตปริญญาตรีปีละ 5,000 คนแบ่งรับผ่านแอดมิชชันส์กลาง 40% และผ่านรับตรงและโควตา60% และจะประเมินคุณภาพนิสิตชั้นปีที่1-4 ทั้งหมดตั้งแต่ปีนี้ถึงเดือน ก.ย.2551

เช่นเดียวกับ"ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนุกฎ" อธิการบดีม.อุบลราชธานี(มอบ.) มองว่า ทปอ.พยายามวางระบบแอดมิชชันส์ให้ดีที่สุดแล้ว ซึ่งประเทศต่างๆทั่วโลกใช้หลักดูจากผลการเรียนและการทดสอบทางการศึกษา จึงให้ผลสอบโอเน็ต เพื่อดูจีพีเอและใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (เอเน็ต) เพื่อวัดความถนัดของเด็กเช่น จะเข้าแพทย์ วิศวฯ เด็กก็ต้องสอบเอเน็ต

วิธีการรับนั้นมหาวิทยาลัยรัฐยึดมั่นว่าเด็กได้รับความเป็นธรรมและยุ่งยากน้อยที่สุด แต่ละแห่งไม่ควรมียวิธีรับเด็กที่ตายตัวหรือเหมือนกันหมด ควรปรับให้สอดคล้องกับสภาพแต่ละ

พื้นที่ อย่างมอบ. รับนักศึกษาปริญญาตรี 5 พัน คน รับผ่านแอดมิชชันส์กลาง 40% และ โควตาอีก60%

ขณะที่ "รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข" อธิการบดีม.สงขลานครินทร์(ม.อ.) ยอมรับว่า แอดมิชชันส์ไม่เป็นธรรมต่อเด็กจริง ซึ่งรศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ประธานทปอ. รวมถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐต่างรู้และเข้าใจปัญหา และช่วยกันแก้ไขเพราะยึดหลัก "ความเท่าเทียมกัน ความชอบธรรมและถูกหลักวิชาการ" จึงไม่ทำให้ผลสอบโอเน็ตครั้งที่สอง

อธิการม.อ.อธิบายว่าที่ต้องใช้โอเน็ตในแอดมิชชันส์เพื่อให้เกิดความเสมอภาคแก่เด็กให้มากที่สุด การให้เกรดแต่ละโรงเรียนมาตรฐานไม่เท่ากัน เมื่อต้องรับเด็กในภาพรวมทั้งประเทศ จึงต้องใช้ผลสอบโอเน็ต เพื่อนำมาเทียบมาตรฐานของจีพีเอ จีแพ็คเกจแต่ละโรงเรียน ถ้าเด็กโรงเรียนไหนจีพีเอ จีแพ็คเกจสูง แต่กลับมีคะแนนโอเน็ตต่ำ แสดงว่าการให้เกรดของโรงเรียนนั้นมีปัญหา

ทั้งนี้แต่ละปีม.อ.รับนักศึกษาปริญญาตรี 9,000 คน รับผ่านแอดมิชชันส์กลาง 50% อีก 50% รับสอบตรง ม.อ.ตั้งเป้าจะประเมินคุณภาพของนักศึกษาที่รับผ่านแอดมิชชันส์กลาง กับสอบตรงว่าคุณภาพเป็นอย่างไร พบว่าเด็กที่รับผ่านสอบตรงมีผลการเรียนดีกว่าคาดว่า ภายใน 1-2 ปีสรุปผลเสนอทปอ.

ขณะที่"ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ" อธิการบดีม.ศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) มองว่า แอดมิชชันส์ไม่ได้ละเมิดสิทธิเด็กโดยตรง เพราะมาตรฐานการเรียนการสอนแต่ละโรงเรียนไม่เท่ากัน จึงต้องนำเอาผลสอบโอเน็ตมาใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของแอดมิชชันส์ ซึ่งการสอบโอเน็ตก็เหมือนสอบไล่ สอบได้แค่ครั้งเดียว บางคนอาจจะไปกววิชาต่อเนื่อง 2-3 ปี แล้วมาขอสอบใหม่ ก็ไม่สามารถวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กม.ปลายได้

"ตอนนั้นมหาวิทยาลัยรัฐในต่างจังหวัดใช้วิธีรับตรง 60-70% แนวโน้มน่าจะรับตรงเพิ่มขึ้นและรับผ่านแอดมิชชันส์กลางลดลง หากโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้ดี ผลสอบโอเน็ตก็หมดความหมายและไม่จำเป็นต้องใช้ ปัญหาแอดมิชชันส์นั้นเกิดจากผลกระทบทางความคิดและเสียผลประโยชน์บ้าง ก็ต้องช่วยกันปรับปรุงแอดมิชชันส์ให้ดีขึ้น คงไม่สามารถทำให้ดีขึ้นได้ในชั่วข้ามคืน" อธิการบดีมศว กล่าว

อย่างไรก็ตามผู้บริหารสถาบันการศึกษาชื่อดังภาคเหนืออย่างม.เชียงใหม่(มช.) แนะนำว่าแอดมิชชันส์ต้องเน้นให้ความสำคัญในระบบทั้งหมด โดย "ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังสิทธิ์" อธิการบดีมช.แนะนำ ทปอ.คงต้องมาดูว่าอะไรที่เป็นปัญหา เพื่อช่วยกันหาทางแก้ไข แต่ละปีมช.รับนักศึกษาปริญญาตรี 7 -7.2 พัน คนผ่านแอดมิชชันส์กลาง 30% รับตรง50%ทั้ง โควตา17 จังหวัดภาคเหนือ โควตาชนบท ผู้มีความสามารถพิเศษ

"ทีมข่าวการศึกษา"เชื่อว่าทางออกที่ดีที่สุด คณะอนุกรรมการสิทธิฯ กระทรวงศึกษาธิการ ทปอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมานั่งจับเข่าคุยกัน เพื่อหาทางแก้ไข เพื่อให้เด็ก ๆ ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างเป็นธรรม เสมอภาคและมีคุณภาพ!!

ทีมข่าวการศึกษา